

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN HẢI AN

(10/5/2003 – 10/5/2023)

Sáng ngày 9/5, Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN quận Hải An long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập quận (2003-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm khẳng định quận Hải An qua 20 năm xây dựng và phát triển, đã có sự phát triển toàn diện và bứt phá trên nhiều lĩnh vực.

Tham dự lễ kỷ niệm có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị The, các đồng chí lãnh đạo thành phố: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố, Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập – UVBTVTU – Chủ tịch HĐND thành phố, Cao Xuân Liên – UVBTV Thành ủy – CT UBMTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Hoàng Minh Cường – PCT UNND thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, quận qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện bạn, đơn vị kết nghĩa, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trong quận.

Quận Hải An hiện nay đã trở thành quận có vị trí chiến lược, hội tụ đủ 5 phương thức vận tải gồm đường biển, đường không, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố kết nối với các tỉnh trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

Trong không khí long trọng của Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận nêu rõ, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của quận, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Hải An phát triển nhanh, giàu đẹp và bền vững.

Với những thành tích to lớn đã đạt được, quận Hải An được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương, thành phố trao tặng. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải An. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển quận Hải An.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi Lễ:



Ông Dương Đình Ổn – Chủ tịch UBND quận Hải An lên phát biểu tại buổi Lễ



Bà Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch UBND quận Hải An

lên phát biểu tại buổi Lễ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG



20
QUẬN HẢI AN

QUẢN ỦY - HĐND - UBND - UBMTQ VIỆT NAM
QUẬN HẢI AN

LỄ KỶ NIỆM
20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN
VÀ ĐƠN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG

Hải An, ngày 09 tháng 5 năm 2023

HAI AN - 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN



Thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng trao tặng Bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hải An



Học sinh tiêu biểu Nguyễn Ngọc Diệp lớp 3A2
được vinh dự là Đại biểu tham dự Hội nghị



Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Tô – đồng chí Phạm Thị Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng học sinh Nguyễn Ngọc Diệp lớp 3A2



Hình ảnh Trường Tiểu học Thành Tô xuất hiện tại màn hình lớn của buổi Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập quận

Và một số hình ảnh khác:



